

มท.พร้อมดูแลประช. ร่วมชมชบวนเสด็จฯ ทางชลมารค12ธ.ค.

“มหาดไทย” ย้ำเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัย ประชา.ร่วมชมชบวนเสด็จฯในพิธี “พยุหยาตรา” ทางชลมารค 12 ธ.ค.นี้ พร้อมจัดอาสาสมัครคนดูแล ประชา.โดยรอบพื้นที่-จุดคัดกรองริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมรับชมงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรม

■ มท.

ต่อจากหน้า 1

ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ว่ากระทรวงมหาดไทยมีส่วนในกองอำนวยการงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ โดยเตรียมการเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคาดว่าจะเดินทางมาร่วมชมพิธีจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดรอบปริมณฑล นอกจากนี้ยังเตรียมจัดอาสาสมัครคนช่วยกันดูแลประชาชนโดยรอบพื้นที่ทั้งบริเวณจุดคัดกรองประชาชนและริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ต่อหน้า ▶ 8

ตรวจจับเคลื่อนพลังประชารัฐ ตั้งเป้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ตรัง: นายชจรศักดิ์ เจริญโสภา รอง ผวจ.ตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้จังหวัดตรัง ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายฐานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตรัง (คสป.ตรัง) ครั้งที่ 5/2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยแจ้งเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยขอให้จังหวัดโดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายฐานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ประธานพิจารณาดำเนินการในการให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่

นายชจรศักดิ์ กล่าวต่อว่า โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพบทบาทภาครัฐในการประสานพลังประชารัฐ 5 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาค รัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนงานในลักษณะภาครัฐสนับสนุนเอกชน ขับเคลื่อนชุมชนลงมือทำ จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายฐานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

“ทั้งนี้ เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย ตาม 5 กระบวนการ รวมทั้งประสานการทำงาน และติดตามการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายเน้นหนักที่ส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง (Social Impact) เช่น โครงการอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4ร) การแก้ไขปัญหาลินค้าเกษตรล้นตลาด ข้าวเพื่อสุขภาพ เป็นต้น” นายชจรศักดิ์ กล่าว